

Công chức trẻ Bộ Nội vụ với công tác cải cách hành chính

■ NGUYỄN TUẤN NINH (*)

Thi hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực triển khai xây dựng chương trình hành động, đề ra mục tiêu, nội dung và tổ chức thực hiện một cách sâu rộng. Trong hơn 3 năm qua, công cuộc cải cách hành chính đã từng bước chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định góp phần đảm bảo an ninh - chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

Tuy nhiên, công cuộc cải cách hành chính cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Để cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân có nhận thức đầy đủ, rõ ràng và thống nhất về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, ngày 03/9/2003 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 178/2003/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.

Thấy rõ được vai trò, trách nhiệm của Đoàn viên thanh niên trong công cuộc cải cách hành chính nhà nước, Bộ Nội vụ đã cùng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng chương trình phối hợp tổ chức thực hiện hoạt động " Thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính nhà nước, xây dựng công sở văn minh sạch đẹp" với 03 mục tiêu chủ yếu là nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trẻ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 để cán bộ, công chức trẻ có thái độ tích cực, xung kích hăng hái tham gia vào công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị công tác; Phát huy vai trò xung kích của tổ chức đoàn trong việc phát huy sáng kiến, cải cách lề lối làm việc, tạo điều kiện giúp đoàn viên thanh niên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, các biểu hiện quan liêu,

những nhiễu, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động ở cơ quan, đơn vị.

Đoàn viên thanh niên cơ quan Bộ Nội vụ hiện nay với số lượng trên 60 người, chiếm một vị trí quan trọng trong cơ cấu cán bộ, công chức của cơ quan. Phần lớn các đoàn viên thanh niên cơ quan Bộ được đào tạo cơ bản, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc. Lực lượng này có mặt ở tất cả các đơn vị thuộc Bộ để phục vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua, đội ngũ này đã có những đóng góp nhất định vào thành tích của Bộ.

Là những đoàn viên thanh niên được công tác trong một cơ quan có vị trí quan trọng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; tổ chức chính quyền địa phương, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước... và là cơ quan làm nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. Đây là một thuận lợi lớn để đoàn viên thanh niên cơ quan thể hiện được vai trò xung kích sáng tạo trong công tác cải cách hành chính. Vì vậy hơn ai hết, đoàn viên thanh niên cơ quan Bộ Nội vụ phải là những người xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính nhà nước, công cuộc cải cách hành chính của cơ quan, xây dựng công sở văn minh sạch đẹp.

Trong những năm qua, vai trò của đoàn viên thanh niên với công tác cải cách hành chính của Bộ đã được thể hiện trên các mặt như góp ý, tham gia xây dựng các đề án, văn bản quan trọng như:

- Sửa đổi Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp;

- Pháp lệnh cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Đề án cải cách tiền lương;

- Tài liệu, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân, cán bộ, công chức nhà nước, tham gia tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành tổ chức nhà nước, đào tạo, bồi dưỡng ngoài nước, bồi

(*) Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Nội vụ

dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh.

- Thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin và tin học hoá quản lý hành chính phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ;

- Tham gia công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác cải cách hành chính, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế...

- Tham gia ban soạn thảo, tổ biên tập dự thảo Pháp lệnh, dự thảo Nghị định Chính phủ, Thông tư... của một số Bộ, ngành.

Đoàn viên thanh niên cơ quan Bộ còn tích cực học tập nâng cao bản lĩnh chính trị (trong những năm qua nhiều đoàn viên ưu tú đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, được Đảng uỷ cơ quan, Đoàn thanh niên Khối I cơ quan TW đánh giá cao), học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học... Từ năm 1998 đến nay có 11 cán bộ, công chức trẻ cơ quan Bộ học Cao học quản lý nhà nước trong và ngoài nước, nhiều người đã và đang học đại học bằng 2, 3; gần 100% đoàn viên, thanh niên công tác ở các đơn vị chuyên môn của Bộ đã học các lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ hành chính. Trong gần 7 năm qua hàng trăm lượt cán bộ, công chức trẻ tham gia các khoá bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học... Đó cũng chính là việc thực hiện chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức mà Chương trình tổng thể đã đề ra.

Ngoài ra đoàn viên thanh niên tích cực trong các phong trào hoạt động góp phần xây dựng cơ quan như: làm nòng cốt lực lượng tự vệ, đội phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lụt bão, vệ sinh cơ quan và thực hành tiết kiệm, giữ gìn và bảo quản tốt tài sản công.

Tuy nhiên, với những việc đã làm được, với những thuận lợi như đã nói ở trên thì đoàn viên thanh niên cơ quan còn một số hạn chế chưa đáp ứng được sự mong mỏi của các cấp lãnh đạo, một số chưa thực sự nhận thức được hết tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, một số còn thể hiện sự ỷ, chưa mạnh dạn trong công việc vì vậy có ít sáng kiến về cải cách lề lối làm việc, tinh thần phê và tự phê còn hạn chế...

Phát huy những việc đã làm được, trong những năm tiếp theo chúng ta phải làm những gì để thể hiện vai trò của mình trong công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ.

- Trước hết cần phải nghiên cứu, học tập kỹ lưỡng Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010; Chương trình xây

dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước giai đoạn 1 (2003-2005); Chương trình cải cách hành chính của Bộ Nội vụ năm 2004-2005. Qua đó thấy rõ mục tiêu, nội dung và công tác tổ chức thực hiện của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010; thấy được mục tiêu, nội dung và tổ chức thực hiện của Chương trình cải cách hành chính của Bộ năm 2004-2005.

- Tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

- Giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cùng nhau xây dựng cơ quan văn minh, sạch đẹp.

- Gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước, chấp hành nghiêm quy chế làm việc, kỷ luật lao động của cơ quan.

- Là những công chức trẻ, đoàn viên thanh niên cơ quan cần đi trước đón đầu trong khoa học công nghệ, nhất là khả năng sử dụng mạng tin học trong công việc thường xuyên, góp phần thúc đẩy tin học hoá quản lý hành chính phục vụ nhiệm vụ chung của Bộ.

- Tuyên truyền, tham gia tích cực vào các cuộc thi tìm hiểu về nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; mạnh dạn phát huy sáng kiến, cải cách lề lối làm việc...

- Đoàn viên thanh niên cơ quan cần đưa ra những mục tiêu, nội dung cụ thể phù hợp với đặc thù cơ quan Bộ theo chương trình " thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính nhà nước, xây dựng công sở văn minh sạch đẹp" thành nhiệm vụ chính, thường xuyên trong công tác, trong các hoạt động của mình để đạt hiệu quả cao, khẳng định được vai trò của mình. Đoàn viên thanh niên cơ quan cần phối hợp tổ chức nhiều cuộc hội thảo chuyên đề về quy trình, công nghệ, phương pháp quản lý hành chính tiên tiến; xây dựng và tổ chức thực hiện phong trào "sáng tạo trẻ" nhằm giúp các bạn đoàn viên thanh niên khắc phục được những hạn chế, tích cực tham gia vào công tác cải cách hành chính của Bộ cũng như công cuộc cải cách hành chính nhà nước. Để làm tốt những công việc trên, đoàn viên thanh niên cần tích cực hưởng ứng các phong trào do Đoàn Thanh niên phát động và cụ thể hoá một cách sáng tạo vào điều kiện cụ thể của cơ quan Bộ Nội vụ. ■